



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรับโอน
ข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้

อาศัยอำนาจตามมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การย้าย หรือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรับโอนข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 มีมติเห็นชอบให้ กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งจะต้องเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติที่ว่าง และมีอัตราเงินเดือน
2. ในการบรรจุและแต่งตั้ง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้ ต้องยังไม่ถูกยกเลิก
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับตามที่กำหนดในประกาศสอบแข่งขันหรือประกาศสอบคัดเลือกนั้น หรืออาจบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับเดิม แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับควบ กรณีผู้ที่ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งปัจจุบันในระดับที่สูงกว่าระดับควบให้ลดระดับมาบรรจุและแต่งตั้งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับควบ โดยความสมัครใจของผู้ที่จะขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง และให้จัดทำหนังสือแสดงความประสงค์ของเจ้าตัวไว้ด้วย
4. การบรรจุและแต่งตั้งโดยการย้ายหรือโอน สามารถบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณสมบัติตรงกัน ส่วนการบรรจุแต่งตั้งโดยการย้ายหรือการโอนจากการสอบคัดเลือกได้ให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เท่านั้น โดยให้นับอายุราชการต่อเนื่องได้

สำหรับการให้ได้รับเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 ว่าด้วยการรับโอน

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

(นายทรงพล ทิมาศาศ๓๓)
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสุพรรณบุรี